

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 24/6/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại các đơn vị: Trường THPT Ngô Sỹ Liên, Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của các đơn vị được kiểm tra và ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn kết luận như sau:

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Ngô Sỹ Liên, Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Các đơn vị đã bám sát Quy chế thi tốt nghiệp THPT, cơ bản chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phục như: Công tác niêm phong còn chưa đảm bảo theo quy định, công tác vệ sinh cảnh quan môi trường tại các điểm thi còn hạn chế...

Để đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, đúng quy chế, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung, cụ thể:

1. Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 24/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 04/6/2024 của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Bắc Giang.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Khẩn trương tổng hợp lại toàn bộ các tồn tại, thiếu sót, các nội dung chưa được chấp hành nghiêm hoặc hiểu sai để kịp thời có văn bản chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và chuẩn hoá công tác tổ chức Kỳ thi theo quy định. Yêu cầu các trường tăng cường vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp.

Quán triệt đến tất cả cán bộ phục vụ Kỳ thi phải nắm chắc quy trình, quy chế thi, không chủ quan, lơ là, khắc phục những tồn tại, thiếu sót tại các Kỳ thi trước để kịp thời điều chỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi cần tạo

không khí thoải mái, tốt nhất cho các thí sinh dự thi. Thực hiện “3 không”, “4 đúng” và “5 rõ” trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (“**3 Không**”: Không lơ là, chủ quan; Không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường; Không căng cứng, áp lực thái quá; “**4 Đúng**”: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; Đúng và đủ quy trình; Đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; Đúng thời điểm. “**5 Rõ**”: Rõ người; Rõ việc; Rõ trách nhiệm; Rõ sản phẩm; Rõ hiệu quả).

3. Công an tỉnh: Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi. Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong những tình huống phát sinh như ngập úng, lũ quét, thí sinh bị “nhỡ giờ” thi...

4. UBND huyện, thị xã, thành phố: Tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại cho học sinh, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa, học sinh khuyết tật và học sinh tại các khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của thiên tai để tham dự Kỳ thi với phương châm không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế, đi lại. Chủ động sẵn sàng các phương án trước các tình huống phát sinh về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, cung cấp đầy đủ điện nước trong quá trình tổ chức Kỳ thi.

5. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường thông tin tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Quy chế thi, những điểm mới của Kỳ thi, cách thức làm bài thi, công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi (theo QĐ số 987/QĐ-UBND ngày 18/6/2024);
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH;
- Lưu: VT, KGVX. Trâm.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Tuấn Phú